

TÀI LIỆU SINH HOẠT CHỦ ĐỀ NĂM 2022

Năm 2022 là năm thứ hai triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh trong bối cảnh tình hình cả nước và tỉnh nhà gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, biến đổi khí hậu và xâm nhập mặn, Tỉnh uỷ ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TU về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022, trong đó xác định mục tiêu “*Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu quả; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính trong cả hệ thống chính trị; thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19, bảo vệ tính mạng, sức khỏe, và đời sống Nhân dân; tiếp tục lan tỏa sâu rộng tinh thần thi đua “Đồng Khởi mới” trên tất cả các lĩnh vực; đẩy mạnh phát triển công nghiệp tạo thành khâu đột phá, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, huy động mọi nguồn lực phục hồi và tăng tốc phát triển kinh tế - xã hội, tạo tiền đề phát triển trong những năm tiếp theo; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chính sách đền ơn đáp nghĩa và giảm nghèo bền vững; thúc đẩy chuyển đổi số và ứng dụng khoa học công nghệ; ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và bảo vệ môi trường; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh*”; với 25 chỉ tiêu cơ bản và 09 nhóm nhiệm vụ giải pháp chủ yếu; đồng thời chọn chủ đề “**Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển**”, để lãnh đạo, hiệu triệu cả hệ thống chính trị, toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân tỉnh nhà nỗ lực, phấn đấu, mạnh dạn đột phá, sáng tạo, tập trung quyết liệt triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh uỷ năm 2022.

Nhằm giúp cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ nhận thức sâu sắc về chủ đề năm 2022; qua đó, thống nhất hành động, làm tốt việc tuyên truyền sâu rộng trong Nhân dân, tạo sự đồng thuận, phát huy mạnh mẽ ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 08-NQ/TU; Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ biên soạn tài liệu sinh hoạt, với các nội dung sau:

1. Nội hàm, ý nghĩa các thành tố của chủ đề “Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển”

1.1. Đồng thuận

Đồng thuận là kết quả của sự tự giác, tự nguyện đồng ý của mọi người với nhau về một hoặc một số vấn đề nào đó liên quan đến lợi ích của tập thể, cá nhân; là giới hạn hợp lý của đấu tranh và hợp tác trong quán triệt và thực hiện

chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; là kết quả nhận thức của công dân về quyền lợi và trách nhiệm đối với xã hội. Đồng thuận xã hội là biểu hiện của sự đồng thuận ở mức độ cao nhất, rộng lớn nhất; là sự tự giác thống nhất về cả ba mặt kinh tế, chính trị, văn hóa; là động lực cho sự ổn định và phát triển của xã hội. Để có sự đồng thuận xã hội, trước hết phải tuyên truyền, vận động để người dân ý thức được quyền và nghĩa vụ công dân; tự giác thực thi bổn phận và trách nhiệm của mình đối với xã hội; đồng thời phải nâng cao mức sống của người dân (cả vật chất và tinh thần); phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Đồng thuận xã hội ở tỉnh ta hiện nay là yêu cầu khách quan, cần thiết để xây dựng Bến Tre trở thành tỉnh phát triển khá của Khu vực đồng bằng sông Cửu Long vào năm 2025 và của cả nước vào năm 2030; thể hiện khát vọng vươn lên của Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà. Là nhân tố quan trọng góp phần bảo đảm ổn định chính trị, xã hội, tạo điều kiện phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới.

Xây dựng đồng thuận xã hội là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, của các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên. Toàn hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên trên - dưới, trong - ngoài đồng lòng, chung sức, chung tay triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19; bảo vệ tính mạng, sức khỏe Nhân dân; xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; đẩy mạnh cải cách hành chính; phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; giữ vững an ninh trật tự và an toàn xã hội.

1.2. Sáng tạo

Theo cách hiểu thông thường: Sáng tạo chính là tạo ra những ý tưởng, những sáng kiến có thể ứng dụng vào cuộc sống thực tại.

Trên phương diện khoa học, sáng tạo thuộc sự quản lý của bán cầu não phải, với chức năng đặc thù là tư duy hệ thống, cảm thụ âm nhạc và tư duy sáng tạo của con người. Tư duy sáng tạo tạo ra những cái mới để thay thế và đào thải những cái cũ, đưa xã hội phát triển. Sáng tạo đưa con người tiếp xúc với những cái nhìn mới, con đường mới, trải nghiệm mới giúp cho xã hội liên tục cải tiến, thay đổi và phát triển. Nếu không có những ý tưởng sáng tạo, thì không có cuộc cách mạng khoa học công nghệ lần thứ tư.

Trong thực tế, sáng tạo không chỉ giúp ích cho những ngành nghề thuộc lĩnh vực nghệ thuật, âm nhạc,... mà hầu như tất cả các ngành nghề đều cần ý tưởng sáng tạo. Nó không chỉ tạo ra những sản phẩm mới, độc đáo, mà còn là quá trình tìm ra những cách thức, biện pháp, con đường, hướng đi mới giúp tối ưu hóa thời gian giải quyết công việc, nâng cao hiệu quả công việc.

Trong điều kiện bình thường mới như hiện nay, sự sáng tạo là yêu cầu, đòi hỏi bức thiết để vượt qua khó khăn, thách thức, triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, Chỉ thị số 01-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; trước hết là Nghị quyết năm 2022 của Tỉnh ủy và các cấp ủy.

1.3. Phát triển

Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, phát triển là quá trình vận động tiến lên từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, từ kém hoàn thiện đến hoàn thiện hơn. Quá trình vận động này có khuynh hướng tạo ra cái mới hợp quy luật. Phát triển gắn liền với sự ra đời của cái mới. Sự phát triển diễn ra ở tất cả mọi lĩnh vực (tự nhiên, xã hội và tư duy).

Đối với tỉnh ta, phát triển chính là kết quả, thước đo của sự “Đồng thuận” và “Sáng tạo”. Năm 2022, Tỉnh ủy xác định mục tiêu tổng quát và những chỉ tiêu cơ bản với yêu cầu khá cao: GRDP tăng từ 8 - 8,5%, thu nhập bình quân đầu người đạt từ 49,5 triệu đồng/người trở lên,...đời sống vật chất, tinh thần người dân nâng lên; môi trường xanh, sạch, an toàn; xây dựng con người Bến Tre phát triển toàn diện, gia đình hạnh phúc, tiến bộ; giữ vững an ninh chính trị, trật tự và an toàn xã hội.

“Đồng thuận - Sáng tạo” triển khai thực hiện tốt 09 nhóm nhiệm vụ giải pháp mà Nghị quyết số 08-NQ/TU đã đề ra, hoàn thành mục tiêu tổng quát và các chỉ tiêu cơ bản để “Phát triển”.

2. Một số yêu cầu

- **Đối với các cấp ủy, tổ chức đảng:** Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; tăng cường công tác quản lý, giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên; tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” gắn với Kết

luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khoá XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, 18 văn bản cụ thể hoá Nghị quyết, Chỉ thị số 01-CT/TU, ngày 17/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về phát động phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; tiếp tục triển khai Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 18/01/2021 của Tỉnh uỷ về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ,... và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.

Phải thật sự chủ động trong lãnh đạo tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, phù hợp với tình hình thực tiễn đơn vị, địa phương và tình hình chung của cả nước, của tỉnh; không rập khuôn, máy móc, không trông chờ hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên; phải có ý tưởng mới trong việc xác định nhiệm vụ, giải pháp thực hiện (không trái với chính sách và pháp luật của Nhà nước), không theo lối mòn, khuôn mẫu (tỉnh có gì, huyện, xã có nấy).

- **Chính quyền:** Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới theo Chỉ thị số 33/CT-TTg, ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 08-CT/TU, ngày 23/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; lắng nghe một cách nghiêm túc, chân thành những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch, hiệu quả, hành động, sáng tạo, phục vụ Nhân dân và đồng hành cùng doanh nghiệp. Tập trung xây dựng chính quyền điện tử; tăng cường ứng dụng khoa học và công nghệ, chuyển đổi số theo Kế hoạch số 3526/KH-UBND, ngày 22/6/2021 của UBND tỉnh về thực hiện Bộ chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Bến Tre với các chỉ số chính, chỉ số thành phần, tiêu chí của 03 trụ cột Chính quyền số, Kinh tế số và Xã hội số. Trong đó: Chính quyền số gồm 07 chỉ số chính, 45 chỉ số thành phần và 133 tiêu chí; Kinh tế số gồm 07 chỉ số chính, 36 chỉ số thành phần và 101 tiêu chí; Xã hội số gồm 07 chỉ số chính, 27 chỉ số thành phần và 72 tiêu chí.

- **Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội:** Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động bằng hình thức phù hợp, để đoàn viên, hội viên và Nhân dân, các lực lượng xã hội tự nguyện thống nhất với nhau về các vấn đề cơ bản, vì mục tiêu và lợi ích chung. Chú trọng tuyên truyền, vận

động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia thực hiện phương châm “Hai chân - Ba mũi” theo Chỉ thị số 01-CT/TU, ngày 17/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về phát động phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, để “Hiểu đúng - Nhận thức sâu - Đồng thuận cao - Tích cực hưởng ứng thực hiện”. Đây là tiền đề quan trọng tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, để “Đồng Khởi mới” thật sự là phong trào thi đua của quần chúng, lan tỏa rộng rãi trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

- **Cán bộ, đảng viên:** Thực hiện tốt vai trò nêu gương, chấp hành nghiêm những quy định của Đảng⁽¹⁾; phát huy mạnh mẽ ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên; làm nòng cốt, định hướng, cổ vũ động viên quần chúng tham gia hưởng ứng và tích cực thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các phong trào thi đua yêu nước tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY

¹⁰ Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII về những điều đảng viên không được làm; Quy định số 213-QĐ/TW, ngày 02/01/2020 của Bộ Chính trị khoá XII về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và Nhân dân nơi cư trú; Quy định số 272-QĐ/TU, ngày 22/10/2021 của Tỉnh uỷ về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, công chức, viên chức là đảng viên và tiêu chí đánh giá thực hiện trách nhiệm nêu gương,...